

หนังสือพิมพ์
เชียงใหม่
ปีที่ 30 ฉบับที่ 0507 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 ราคา 10 บาท

สรุปข่าวแม่ฟ้าหลวง

**บริษัทชั้นนำจูงตัวว่าที่บัณฑิต
เชื่อมั่นในศักยภาพมหา'ลัย**



รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมสมเด็จย่า เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ว่าเหล่านักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาต้องมีความพร้อมในหลายประการก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน คือ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สำเร็จ มีทักษะในการทำงาน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีใจสู้และทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพราะ มฟล. มุ่งหวังให้นักศึกษาเป็นทั้งคนเก่งและคนดี ทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความสุขในการใช้ชีวิตด้วย

“มฟล. ได้รับคำชื่นชมจากผู้ประกอบการหลายแห่งว่าบัณฑิตที่ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีความพร้อมในการทำงานอย่างมาก ทั้งในด้านวิชาความรู้และมีใจสู้งานเสมอ นอกจากนี้ยังมีบริษัทชั้นนำให้การตอบรับว่าที่บัณฑิตเข้าทำงาน ด้วยเชื่อมั่นในคุณภาพของนักศึกษา และมีจุดเด่นคือมีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ด้วย มฟล. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอนทุกสาขาวิชา ทั้งยังมีหลักสูตรที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานในยุคปัจจุบัน โดยนักศึกษาในหลายสาขาวิชาถูกจูงตัวเข้าทำงาน อาทิ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และโดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนอย่างพยาบาลศาสตร์ก็มีตำแหน่งงานรองรับอยู่ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างบุคลากรคุณภาพออกไปรับใช้สังคม” รองอธิการบดี มฟล. กล่าว

**มฟล. แข่งขันทำอาหารเชฟกระทะเหล็ก
เสริมทักษะพร้อมสู่อุตสาหกรรมบริการและท่องเที่ยว**



ดร.ฉัตรฤดี จงสุริยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เผยว่า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ จัดโครงการแข่งขันทำอาหารเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม “เชฟกระทะเหล็ก” (MFU Junior Iron Chef) ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “Modernized Thai Cuisine” การทำอาหารไทยร่วมสมัย ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 ณ M-Square โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวออกไปสู่การเป็นบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว นอกจากนี้จะเสริมทักษะการเป็นเชฟแล้ว นักศึกษายังได้เรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อฝึกฝนการบริหารจัดการด้านต่างๆ ในภาคธุรกิจ การท่องเที่ยวและโรงแรม สามารถออกไปทำงานในตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้

**มฟล. ร่วมกับ กลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน
จัดอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมถวายในพิธี
พระราชทานเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9**



สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กลุ่มรวมพลังเพื่อพ่อของแผ่นดิน จัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” อบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์-ดอกดารารัตน์ เพื่อน้อมให้แก่ สำนักพระราชวัง เพื่อใช้ในงานพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจเข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560